



การศึกษาในบทนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ส่วนแรกศึกษาถึงแบบแผนของการย้ายถิ่น ส่วนที่สองศึกษาถึงสาเหตุของการย้ายถิ่น และส่วนที่สามศึกษาถึงคุณลักษณะของนิสิตผู้ย้ายถิ่น โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของนิสิตผู้ซึ่งไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ซึ่งจะทำการศึกษารายละเอียดตามลำดับดังต่อไปนี้

### 1. แบบแผนการย้ายถิ่น

การศึกษาถึงแบบแผนการย้ายถิ่นของนิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างกลุ่มนี้ มุ่งที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับทิศทางของการย้ายถิ่น ความถี่ของการย้ายถิ่นและระยะเวลาของการย้ายถิ่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1.1 ทิศทางของการย้ายถิ่น

การศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาและผลสืบเนื่องจากการย้ายถิ่นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผลในทำนองเดียวกันกับการวิจัยอื่นๆว่า มีนิสิตที่เป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิด ซึ่งเรียกว่า "ผู้ไม่ย้ายถิ่น" เพียงร้อยละ 29.0 ของนิสิตทั้งหมด ส่วนอีกร้อยละ 71.0 เป็นนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเรียกว่า "ผู้ย้ายถิ่น" มีร้อยละ 47.8 และกลุ่มนิสิตที่เดินทางเข้ามาศึกษาเป็นประจำวัน โดยไม่ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงและการคมนาคมสะดวก จึงช่วยให้นิสิตเหล่านี้สามารถเดินทางเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร ใน

ตอนเช้าและเดินทางกลับในตอนเย็นซึ่งเรียกว่าผู้เดินทางประจำวันมีร้อยละ 23.2 ของนิสิตทั้งหมด (ตารางที่ 15) เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตแล้ว ปรากฏว่า นิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบมีอัตราส่วนของนิสิตผู้ย้ายถิ่น สูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.7, 28.4 และ 19.9 ของนิสิตภาคปกติ และคิดเป็นร้อยละ 43.5, 40.7 และ 26.8 ของนิสิตภาคสมทบโดยลำดับ เมื่อพิจารณาตามเพศของนิสิตแล้วปรากฏว่าทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง มีอัตราส่วนของผู้ย้ายถิ่นสูงกว่าผู้ที่ไม่ย้ายถิ่นและผู้เดินทางประจำวัน และพบว่า นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันนั้นมีอัตราส่วนของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ ทั้งนี้อาจเนื่องจากนิสิตหญิงต้องประสบอุปสรรคในการเดินทางมากกว่านิสิตชาย โดยเฉพาะการย้ายถิ่นในระยะทางไกล ๆ ด้วยเหตุนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บิคารมารทาจึงมักจะให้บุตรของตนทำการศึกษาในภูมิลำเนาเดิมของตน โดยเฉพาะผู้ที่ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าที่สุดเพราะการย้ายถิ่นไปศึกษาที่อื่นนั้น นิสิตหญิงต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ มากกว่านิสิตชาย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีอัตราส่วนของเพศชายสูงกว่าเพศหญิงทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับภูมิลำเนาเดิมของนิสิตผู้ย้ายถิ่น ข้อมูลในตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในภาคกลางมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.0 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด จังหวัดที่นิสิตย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาใน กรุงเทพมหานครมากที่สุดภายในภาคนี้คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอินทรีบุรีรัมย์คือ จังหวัดนครปฐม เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ<sup>1</sup> ส่วนนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ในอินทรีบุรีรัมย์มาจากภาคกลาง โดย มีอัตราส่วนของนิสิตที่มีภูมิลำเนาจากทั้งสองภาคดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 20.5 และ

<sup>1</sup> สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการย้ายถิ่น," หน้า 39.

19.1 โดยลำดับ และมีนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือเพียงร้อยละ 8.4 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด การที่พบว่า มีอัตราส่วนของนิสิตจากภาคเหนือต่ำกว่าภาคอื่น ๆ นั้น น่าจะเนื่องมาจากภาคเหนือมีสถานศึกษาเป็นจำนวนมาก เพียงพอที่เยาวชนในภาคนี้เข้าทำการศึกษาต่อได้มากกว่าภาคอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่มีความเจริญเป็นอันดับที่สองรองจากกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลกซึ่งเปิดทำการสอนถึงระดับบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก และยังมีวิทยาลัยครูเกือบทุกจังหวัดซึ่งเปิดสอนในระดับปริญญา จึงสามารถสนองความต้องการของประชากรที่อยู่ในวัยศึกษาของภาคนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต และเพศของนิสิตก็พบแบบแผนเดียวกันนี้ กล่าวคือนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.2 และ 49.5 ของนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบไทยลำดับ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.5 และ 55.0 ของนิสิตชายและนิสิตหญิงไทยลำดับ และพบว่าอัตราส่วนของนิสิตชายต่ำกว่านิสิตหญิงทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.2, 67.1 และ 47.7, 51.5 โดยลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการย้ายถิ่นของ Ravenstein ที่กล่าวว่าผู้ย้ายถิ่นในระยะทางไกล ๆ มักจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย<sup>1</sup> ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีนิสิตย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครเป็นอันดับรองลงมา ส่วนภาคใต้ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครมากกว่าภาคอื่น ๆ ก็ยังมีประชากรย้ายถิ่นเข้ามาเพื่อศึกษาต่อในกรุงเทพมหานครในอัตราส่วนที่สูงกว่าภาคเหนือ เพราะภาคใต้อาศัยการเดินทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้อย ไม่เพียงพอที่ความต้องการของประชากรซึ่งอยู่ในวัยเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเหนือ และอาจจะเนื่องจากประชากรในภาคใต้อายุมีเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่พอสมควร จึงสามารถส่งบุตรหลานของตนเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครได้

1

Ravenstein, "The Laws of Migration," p. 288.

จากผลการศึกษาเรื่องการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ พบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลาง ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ประการแรกว่า "นิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลาง" อย่างมีนัยสำคัญและสอดคล้องกับผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น และสนับสนุนทฤษฎีการย้ายถิ่นของ Ravenstein ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า "ปริมาณการย้ายถิ่นแปรผันในเชิงภูมิภาคกับระยะทาง"<sup>2</sup>

## 1.2 ความถี่ของการย้ายถิ่น

การศึกษาเรื่องความถี่ของการย้ายถิ่นปรากฏผลว่า นิสิตมีจำนวนครั้งของการย้ายถิ่นต่าง ๆ กัน (ดูตารางที่ 17) เมื่อรวมการย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครครั้งนี้ด้วย ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นเพียงครั้งเดียว มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.6 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด นิสิตเหล่านี้เป็นผู้ที่ย้ายถิ่นครั้งแรกมายังกรุงเทพมหานครโดยไม่เคยย้ายถิ่นจากภูมิลำเนาเดิมไปอาศัยอยู่ที่อื่นไวก่อน นิสิตที่เคยย้ายถิ่น 2 ครั้งมีร้อยละ 19.9 ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.6 เป็นนิสิตที่เคยย้ายถิ่นตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตแล้วปรากฏว่า ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบมีอัตราส่วนของผู้ที่ย้ายถิ่นเพียงครั้งเดียวเท่ากัน คือร้อยละ 67.6 แต่นิสิตภาคสมทบมีอัตราส่วนของผู้ที่ย้ายถิ่นมากกว่า 3 ครั้ง สูงกว่านิสิตภาคปกติ (ร้อยละ 6.8 เปรียบเทียบกับ 2.8) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตภาคสมทบมีอัตราส่วนของผู้ที่ทำงานแล้วสูงกว่านิสิตภาคปกติโดย เฉพาะอาชีพรับราชการ ซึ่งมักจะมีการ เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่การงานบ่อย ๆ ประกอบกับนิสิตภาคสมทบมักจะเป็นผู้ที่สมรสแล้วจึงมีโอกาสในการที่จะย้ายติดตามครอบครัวในอัตราส่วนที่สูงกว่านิสิตภาคปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเป็นโสด เมื่อจำแนกตามเพศของนิสิต ปรากฏว่ามีแบบแผนเช่น

<sup>2</sup>

Bogue, Principles of Demography, p. 755 - 756.

เกี่ยวกัน กล่าวคือทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิงมีอัตราส่วนของนิสิตที่เคยย้ายถิ่นเพียง  
 1 ครั้งใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 67.6 เปรียบเทียบกับร้อยละ 67.5) และมีอัตรา  
 ส่วนของผู้ที่เคยย้ายถิ่นหลายครั้งไม่แตกต่างกันนัก ทั้งนี้จะเป็นเพราะในสมัยปัจจุบัน  
 นี้ ผู้ตรีใ้กับการศึกษาเท่าเทียมกับชาย และมีโอกาสติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้น  
 ประกอบกับการคมนาคมเจริญขึ้นสามารถเดินทางโดยสะดวกสบาย เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ  
 เทียบความประเทของนิสิตและเพศแล้ว ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งภาคปกติและภาค  
 สมทบชายและหญิง มีความถี่ของการย้ายถิ่นแตกต่างกันเล็กน้อย กล่าวคือในกลุ่มนิสิต  
 ภาคปกตินั้น มีนิสิตหญิงที่เคยย้ายถิ่นเพียง 1 ครั้ง มีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตชายคิดเป็น  
 สัดส่วนร้อยละ 69.3 และ 65.9 โดยลำดับ ส่วนในกลุ่มนิสิตภาคสมทบปรากฏว่า  
 นิสิตชายที่เคยย้ายถิ่นเพียงครั้งเดียวมีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.6  
 และ 64.6 โดยลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากจำนวนตัวอย่างของนิสิตภาคปกติมีนิสิต  
 หญิงมากกว่านิสิตชาย เพราะภาคปกติเรียนในเวลากลางวันจึงสะดวกในการเดินทาง  
 มาเรียนของนิสิตหญิง ส่วนนิสิตภาคสมทบบ้างจำนวนตัวอย่างนิสิตชายมากกว่านิสิตหญิง  
 เนื่องจากต้องเรียนในเวลากลางคืน นิสิตหญิงจึงต้องเสี่ยงภัยอันตรายและอุปสรรค  
 ต่าง ๆ มากกว่านิสิตชาย ภัยเหล่านี้จึงทำให้อัตราส่วนของนิสิตหญิงที่เคยย้ายถิ่นใน  
 ภาคสมทบ มีอัตราส่วนต่ำกว่านิสิตชายเล็กน้อย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิชา  
 วิทยุสื่อสารันต์ ที่พบว่านักศึกษาชายภาคสมทบบ้างมีอัตราส่วนของผู้ที่ย้ายถิ่นสูงกว่านิสิตหญิง<sup>1</sup>

### 1.3. ระยะเวลาที่นิสิตอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร

จากตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่เพิ่งย้ายถิ่น  
 เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครในระยะเวลาต่ำกว่า 5 ปี คือนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามา  
 อยู่ในกรุงเทพมหานครในระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2521 คิดเป็นร้อยละ 64.4 ของ  
 นิสิตทั้งหมด และมีนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่นานกว่า 5 ปี ใ้แก่นิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามา

<sup>1</sup> วิชา วิทยุสื่อสารันต์, "การย้ายถิ่นของนักศึกษาวิทยาลัยครุ...", หน้า 39.

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครก่อนปี พ.ศ. 2516 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากกองย้ายติดตามบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือมีเดิมนั้นก็บิดามารดาหรือผู้ปกครองอนุญาตให้เข้ามาทำการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครมีร้อยละ 35.3 ของนิสิตทั้งหมด เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตปรากฏว่านิสิตภาคปกติมีอัตราส่วนของนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในระยะเวลา 5 ปี สูงกว่านิสิตภาคสมทบ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.2 และ 57.0 โดยลำดับ เนื่องจากนิสิตภาคปกติใช้เวลาในการศึกษาน้อยกว่านิสิตภาคสมทบ และนิสิตภาคปกติมีทั้งนิสิตที่เรียนตามหลักสูตร 2 ปี และนิสิตที่เรียนตามหลักสูตร 4 ปี ส่วนนิสิตภาคสมทบนั้นใช้เวลาในการศึกษานานกว่านิสิตภาคปกติคือ 5 ปี จึงทำให้นิสิตภาคสมทบย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนานกว่า 5 ปี มีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตภาคปกติร้อยละ 42.5 และ 29.6 โดยลำดับ เมื่อจำแนกนิสิตทั้งสองภาคนี้ออกตามเพศ ปรากฏว่านิสิตชายมีอัตราส่วนของผู้ที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในระยะเวลา 5 ปี สูงกว่านิสิตหญิงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 65.9 และ 62.7 โดยลำดับ และเมื่อจำแนกนิสิตทั้งสองเพศตามประเภท (ภาคปกติและภาคสมทบ) ก็พบแบบแผนในทำนองเดียวกันนี้ อาจจะเป็นเพราะว่านิสิตชายย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตหญิง ดังแสดงในตารางที่ 21 และนิสิตชายได้ย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาวิชาชีพอยู่ก่อนที่จะเข้ามาศึกษาคือในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในอัตราส่วนที่สูงกว่านิสิตหญิง

## 2. สาเหตุของการย้ายถิ่น

จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับถายย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาของประชากร พบว่าสาเหตุที่ทำให้ประชากรย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา มีหลายประการ เช่นการกระจายการศึกษาที่ไม่ได้สัดส่วนกันของประเทศทำให้ผู้ที่

ต้องการจะได้รับการศึกษาที่สูงกว่าและดีกว่าต้องย้ายถิ่นไปยังบริเวณที่มีสถานศึกษา  
ชั้นสูงหรือดีกว่าถิ่นเดิมของคน<sup>1</sup>

สำหรับการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา ของนิสิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ข้อมูลตารางที่ 19  
แสดงให้เห็นว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นโคโให้เหตุผลในการย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพห  
านคร เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการคือ สาเหตุทางด้านการศึกษาประการหนึ่ง  
และสาเหตุทางด้านส่วนตัวของนิสิตเองอีกประการหนึ่ง ปรากฏว่านิสิตซึ่งให้เหตุผล  
ว่าย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางด้านการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  
ถึงร้อยละ 68.8 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด โคนแก่นิสิตที่ให้เหตุผลว่าตนย้ายถิ่นเนื่อง  
จากต้องการความเจริญก้าวหน้าในอนาคตมีอัตราส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 33.3 ตอง  
การความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆร้อยละ 19.1 เพราะยังมีความเชื่อว่าสถาบันทาง  
การศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันที่ดีมีชื่อเสียงร้อยละ 7.2 ภูมิสำเนาเดิมของ  
นิสิตไม่มีมหาวิทยาลัยให้เขาทำการศึกษาร้อยละ 7.1 และอีกร้อยละ 2.1ให้เหตุผล  
ว่าเนื่องจากเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานคร จึงต้องการศึกษา  
ต่อในกรุงเทพมหานคร ส่วนนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุ  
ทางด้านส่วนตัวของนิสิตเองร้อยละ 31.2 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด โคนแก่นิสิตที่ให้เหตุผล

<sup>1</sup> Visid Prachuabmoh, Rural-Urban Migration in Thailand, p.26  
วิทยา รัตนวิจิตร, "สถานภาพทางการศึกษา เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียนต่าง  
จังหวัด" หน้า 3. และ ไพบูลย์ ช่างเรียน, "การเพิ่มประชากรและการขยายตัว  
ของเมืองในเขตนครหลวงกรุงเทพ-ธนบุรี" เอกสารการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,  
2515) หน้า 15.

ผลว่าคนมีงานทำแล้วในกรุงเทพมหานครร้อยละ 14.1 มีบ้านญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 6.3 เนื่องจากเป็นความประสงค์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองร้อยละ 4.4 ผู้ที่เรียนตามเพื่อนและญาติพี่น้องร้อยละ 1.2 และย้ายถิ่นเข้ามาเนื่องจากสาเหตุอื่นๆร้อยละ 3.1 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่าทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบย้ายถิ่นเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางการศึกษาในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือเป็นร้อยละ 69.2 และ 68.4 โดยลำดับ และมีแบบแผนการกระจายตัวของเหตุผลต่าง ๆ ในทำนองเดียวกัน อย่างไรก็ตามก็ปรากฏว่าในขณะที่ร้อยละ 21.9 ของนิสิตภาคสมทบให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีงานทำอยู่แล้วในกรุงเทพมหานคร ส่วนนิสิตภาคปกติให้เหตุผลดังกล่าวเพียงร้อยละ 7.9 อาจจะเนื่องมาจากการที่นิสิตภาคปกติจะทอ้งใช้เวลาในการเรียนตลอดทั้งวัน จึงมีโอกาสนในการทำงานน้อยมาก ยกเว้นนิสิตที่มีงานอาชีพประจำอยู่แล้วและลาศึกษาต่อโดยได้รับเงินเดือน หรือมีเงินก็เป็นนิสิตที่ทำงานพิเศษในยามว่างหรือตอนกลางคืนเพื่อช่วยตนเอง ส่วนนิสิตในภาคสมทบนั้นใช้เวลาเรียนในตอนเย็นหรือนอกเวลาราชการ ฉะนั้นผู้ที่ เป็นข้าราชการประจำอยู่แล้วจึงสามารถเข้าทำการศึกษาได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อหน่วยราชการแต่อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงทำให้นิสิตภาคสมทบบัณฑิตส่วนของผู้ที่มีงานทำอยู่แล้วในกรุงเทพมหานครสูงกว่านิสิตภาคปกติ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณวุฒิให้สูงขึ้น และยังเป็นการใช้เวลาว่างของตนให้เกิดประโยชน์อีกด้วย เมื่อจำแนกตามเพศของนิสิตแล้วปรากฏว่ามีอัตราส่วนของนิสิตชายผู้ให้เหตุผลว่าย้ายถิ่นเข้ามาพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางการศึกษาเพียงร้อยละ 64.1 เปรียบเทียบกับ 74.4 ของนิสิตหญิงที่ให้เหตุผลเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยปัจจุบันนี้สตรีไทยมีความสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในค่านิยมวิชาครู จึงทำให้อัตราส่วนของนิสิตหญิงสูงกว่านิสิตชายทั้งภาคปกติและภาคสมทบ

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่านิสิตผู้เดินทางประจำวันต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครด้วยสาเหตุทางการศึกษา เช่นเดียวกับนิสิตผู้ย้ายถิ่นเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือมีนิสิตที่เดินทางประจำวันเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานคร



๖ ๖ ๖  
 กวยสาเหตุทางคานการศึกษามีอัตราส่วนสูงถึงร้อยละ 79.7 ของนิสิตทั้งหมด ไก่แก่  
 นิสิตที่ให้เหตุผลว่าเดินทางเข้ามาศึกษาเพื่อต้องการความเจริญก้าวหน้าในอนาคต มี  
 อัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.0 ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ร้อยละ  
 20.0 เพราะภูมิลำเนาเดิมของคนไม่มีมหาวิทยาลัยให้นิสิตเข้าทำการศึกษาคือ ร้อย  
 ละ 10.5 เพราะมีความเชื่อว่าสถาบันทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร เป็นสถาบันที่  
 ก็มีชื่อเสียงร้อยละ 6.4 และเนื่องจากเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  
 ร้อยละ 1.8 ส่วนนิสิตที่ตอบว่าเดินทางประจำวันเข้ามาเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวร้อยละ  
 20.3 ไก่แก่ผู้ซึ่งตอบว่ามีงานทำอยู่แล้วในกรุงเทพมหานครร้อยละ 8.0 เป็นความพอ  
 ใจส่วนตัวของนิสิตเองร้อยละ 6.2 เรียนตามเพื่อนและญาติพี่น้องเข้ามาเรียนในกรุง  
 เทพมหานครร้อยละ 2.7 เนื่องจากเป็นความประสงค์ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง  
 ร้อยละ 2.3 และเนื่องจากเหตุผลอื่น ๆ ร้อยละ 1.1 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต  
 ปรากฏว่านิสิตภาคปกติที่เดินทางประจำวันเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครให้เหตุผลว่าเนื่อง  
 จากสาเหตุทางคานการศึกษาในอัตราส่วนที่สูงกว่านิสิตภาคสมทบ คิดเป็นร้อยละ 83.6  
 และ 76.6 โดยลำดับ เมื่อจำแนกตามเพศปรากฏว่านิสิตชายที่เดินทางประจำวันเข้า  
 มาสู่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางคานการศึกษามีอัตราส่วนต่ำกว่านิสิตหญิง  
 เพียงเล็กน้อยร้อยละ 71.5 เปรียบเทียบกับ 77.7 นอกจากเหตุผลทั้งไก่อธิบายแล้ว  
 ช่างตนยังอาจจะเนื่องจากนิสิตหญิงมีความสนใจในการศึกษาวิชาครูสูงกว่านิสิตชาย  
 ประกอบกับถารคมนาคมเจริญขึ้น จึงทำให้นิสิตที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมห  
 นครสามารถเดินทางเพื่อเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครได้โดยสะดวก โดยการเดิน  
 ทางเข้ามาในตอนเช้าและเดินทางกลับในตอนเย็นไ้ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง

จากเหตุผลต่าง ๆ ทั้งไก่อกล่าวมาแล้ว จึงอาจสรุปไ้ไ้ว่าการที่นิสิตของมหา  
 วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกลุ่มนี้ถองย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และ  
 เดินทางประจำวันเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครนั้น ก็เนื่องจากปัจจัยถึงคูกของกรุงเทพ  
 มมหานคร ไก่เฉพาะปัจจัยทางคานการศึกษามากกว่าปัจจัยผลักดันจากภูมิลำเนาเดิม  
 ของนิสิต และปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่อง

จากสาเหตุทางด้านการศึกษามีอัตราส่วนสูงที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่าความเป็นเอกราชของกรุงเทพมหานครทำให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญในทุกๆด้าน โดยเฉพาะความเจริญทางการศึกษาเป็นปัจจัยดึงดูดหรือเป็นปัจจัยอันเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้หนีสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคองย้ายถิ่นเข้ามาทำการศึกษาในกรุงเทพมหานคร และพบว่าหนีสิตผู้เดินทางประจำวันต้องเดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลทางการศึกษาเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่สาม ซึ่งตั้งไว้อย่างกว้างๆว่า "การบริการด้านการศึกษาเป็นปัจจัยอันเป็นมูลเหตุของการย้ายถิ่น"

### 3. คุณลักษณะของผู้อ้ายถิ่น

การศึกษาถึงคุณลักษณะของหนีสิตผู้อ้ายถิ่นที่ตกเป็นทิวอย่างครั้งนี้ มุ่งที่จะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของหนีสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และหนีสิตผู้เดินทางประจำวัน ทั้งหนีสิตภาคปกติและหนีสิตภาคสมทบ ซึ่งจะโคทำการพิจารณาตามลำดับดังต่อไปนี้

#### 3.1 เพศ

โดยปกติเพศหญิงมักจะมีการย้ายถิ่นเข้าเมืองมากกว่าเพศชาย แต่ความแตกต่างระหว่างเพศของผู้อ้ายถิ่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับโอกาสในการทำงานสำหรับเพศที่ต่างกันและปัจจัยอื่น ๆ ด้วย<sup>1</sup> สำหรับการศึกษาครั้งนี้ข้อมูลในตารางที่ 21 แสดงการกระจายตัวด้านเพศของหนีสิตตามสถานภาพการย้ายถิ่นปรากฏว่าหนีสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นมีอัตราส่วนของเพศชายต่ำกว่าเพศหญิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.1 และ 50.9 อาจจะเป็นเนื่องจากหนีสิตชายที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมีโอกาสที่จะเลือกเรียนวิชาการด้านอื่น ๆ ที่ก้าวหน้ากว่าอีกหลายประเภทซึ่งไม่เหมาะสมกับเพศหญิง ส่วนหนีสิตผู้อ้ายถิ่นและหนีสิตผู้เดินทางประจำวันมีอัตราส่วนของหนีสิตชายสูงกว่า

<sup>1</sup>นิพนธ์ เทพวัลย์, ประชากรศาสตร์, หน้า 242.

นิสิตหญิง กล่าวคือนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีนิสิตชายร้อยละ 54.1 นิสิตหญิงร้อยละ 45.9 และ นิสิตผู้เกิดทางประจำวันมีนิสิตชายร้อยละ 55.6 นิสิตหญิงร้อยละ 44.4 เหตุที่นิสิต ผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เกิดทางประจำวันมีอัตราส่วนของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง อาจจะเป็น เนื่องจากจำนวนผู้ย้ายถิ่น เพื่อเข้ามาศึกษา มีอัตราส่วนของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเนื่องจากผู้ย้ายถิ่นเพศชายมีความสามารถในการสอบเข้าศึกษาในสถาบันอื่น ๆ น้อยกว่าผู้ไม่ย้ายถิ่น เมื่อจำแนกตามประเภท ของนิสิตก็ปรากฏว่ามีแบบแผนเช่นเดียวกัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นทั้งภาคปกติและ ภาคสมทบมีอัตราส่วนของนิสิตชายต่ำกว่านิสิตหญิงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.6 และ 51.4, 49.6 และ 50.4 โดยลำดับ ส่วนนิสิตผู้ย้ายถิ่นภาคปกติมีอัตราส่วนของนิสิต ชายต่ำกว่านิสิตหญิง (ร้อยละ 49.8 เปรียบเทียบกับ 50.2) และนิสิตผู้ย้ายถิ่นภาค สมทบบมีอัตราส่วนของนิสิตชายสูงกว่านิสิตหญิง (ร้อยละ 59.5 เปรียบเทียบกับ 40.5) และพบแบบแผนเช่นเดียวกันนี้ในนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน กล่าวคือนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน ภาคปกตินั้นมีอัตราส่วนของนิสิตชายต่ำกว่านิสิตหญิง (ร้อยละ 47.4 เปรียบเทียบกับ 52.6) และนิสิตผู้เกิดทางประจำวันภาคสมทบบมีอัตราส่วนของนิสิตชายสูงกว่านิสิตหญิง (ร้อยละ 57.6 เปรียบเทียบกับ 42.4) ทั้งนี้ด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างตน

### 3.2 อายุ

จากตารางที่ 22 ปรากฏว่านิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มี อายุในระหว่างช่วง 20 - 29 ปี มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.9 ของนิสิต ทั้งหมด มีผู้ที่มิใช่อายุอยู่นอกกลุ่มอายุดังกล่าวเพียงเล็กน้อย คือร้อยละ 7.9 มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป และอีกร้อยละ 5.2 มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เมื่อคำนวณหาอายุเฉลี่ยของนิสิตในกลุ่ม นี้พบว่าเท่ากับ 23.7 ปี เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของนิสิต ปรากฏในทำนอง เดียวกัน เมื่อคำนวณหาอายุโดยเฉลี่ยแล้ว ปรากฏว่า นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน มีอายุโดยเฉลี่ยไล่เลี่ยกัน คือ 23.3, 23.8 และ 23.9 ปี โดยลำดับ เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่านิสิตภาคสมทบบมีอายุมากกว่านิสิต

ภาคปกติ ทั้งนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน เมื่อ  
 จำแนกตามเพศของนิสิต ปรากฏว่านิสิตชายมีอายุโดยเฉลี่ยสูงกว่านิสิตหญิง ทั้งนิสิต  
 ผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน

### 3.3. สถานภาพสมรส

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของนิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างกลุ่ม  
 นี้โดยทั่วไป ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่เป็นโสดและมีนิสิตที่สมรสแล้วเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  
 ซึ่งข้อมูลในตารางที่ 23 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่เป็นโสดถึงร้อยละ 91.7 และมี  
 นิสิตที่สมรสแล้วเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้น เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของ  
 นิสิตแล้ว ปรากฏว่าทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่น และผู้เดินทางประจำวัน มีอัตราส่วน  
 ของผู้เป็นโสดมากกว่าผู้ที่สมรส กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นมีผู้ที่เป็นโสดร้อยละ 93.5 และ  
 มีผู้ที่สมรสแล้วร้อยละ 6.5 นิสิตผู้ย้ายถิ่นมีอัตราส่วนดังกล่าวเป็นร้อยละ 91.0 และ  
 มีผู้ที่สมรสแล้วร้อยละ 9.0 ส่วนนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีผู้ที่เป็นโสดร้อยละ 90.9 และ  
 มีนิสิตที่สมรสแล้วร้อยละ 8.1 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตปรากฏว่านิสิตภาคปกติ  
 มีอัตราส่วนของนิสิตที่เป็นโสดสูงกว่านิสิตภาคสมทบทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และ  
 นิสิตผู้เดินทางประจำวัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นภาคปกติมีนิสิตที่เป็นโสดร้อยละ 96.0  
 และนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นภาคสมทบมีนิสิตที่เป็นโสดร้อยละ 90.8 นิสิตผู้ย้ายถิ่นภาคปกติมีนิสิต  
 ที่เป็นโสดร้อยละ 95.8 ในขณะที่ภาคสมทบมีนิสิตที่เป็นโสดเพียงร้อยละ 84.9 ส่วนนิสิต  
 ผู้เดินทางประจำวันภาคปกติมีนิสิตที่เป็นโสดร้อยละ 96.0 และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน  
 ในภาคสมทบมีนิสิตที่เป็นโสดเพียงร้อยละ 87.1 เมื่อจำแนกตามวิทยาเขตก็ปรากฏแบบ  
 แขนงเช่นเดียวกันว่าในทุกวิทยาเขตมีนิสิตที่เป็นโสดมีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตที่สมรสแล้ว ทั้ง  
 นิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.4,  
 94.1 และ 93.9 ของนิสิตในวิทยาเขตประสานมิตร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.0, 94.5  
 และ 93.4 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันในวิทยาเขต  
 ปทุมวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 92.3, 88.1 และ 88.9 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่

ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันในวิทยาเขตบางเขน และคิกเป็นร้อยละ 83.7, 89.1 และ 87.7 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ในวิทยาเขตพลศึกษาทั้งแสดงในตารางที่ 24

### 3.4 รายได้และรายจ่ายของนิสิต

ข้อมูลในตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่านิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างในกลุ่มนี้มีรายได้จากการอุปการะของบิดามารดาหรือญาติพี่น้องหรือรายได้ส่วนตัวของนิสิตเองโดยการประกอบอาชีพ โดยเฉลี่ยเท่ากับคนละ 930 บาทต่อเดือน นิสิตที่มีรายได้เดือนละ 1,000 - 1,499 บาทมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิกเป็นร้อยละ 44.2 ของนิสิตทั้งหมด รองลงมาคือนิสิตที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท และนิสิตที่มีรายได้เดือนละ 500 - 999 บาท คิกเป็นร้อยละ 30.7 และ 20.3 โดยลำดับ นิสิตที่มีรายได้ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปมีเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 4.6 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นปรากฏว่าทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายได้ประมาณเดือนละ 500 - 1,499 บาทมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิกเป็นเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.1, 66.2 และ 67.9 โดยลำดับ นิสิตผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาทมีเป็นส่วนน้อยเพียงร้อยละ 34.2, 29.3 และ 28.9 โดยลำดับ และมีนิสิตที่มีรายได้ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปคิกเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.5, 4.2 และ 3.2 โดยลำดับ เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ซึ่งย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันแล้ว ปรากฏว่านิสิตที่มีรายได้แตกต่างกันเล็กน้อยคือนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายได้สูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้ย้ายถิ่นเล็กน้อยเนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้จากการทำงานด้วยตนเอง กล่าวคือนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 960 บาท นิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 920 บาท และนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นมีรายได้โดยเฉลี่ยเท่ากับนิสิตผู้ย้ายถิ่น เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบตามสถานภาพการย้ายถิ่น ประเภทของนิสิตและเพศ ปรากฏว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำ

วัน มีรายไ้ประมาณเดือนละ 500 - 1,499 บาท มีอัตราส่วนสูงที่สุด ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบชายและหญิง และพบว่านิสิตชายมีรายไ้ต่ำกว่า 500 บาทต่อเดือน มีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตหญิงทั้งผู้ไม่ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นและผู้เดินทางประจำวัน ทั้งนิสิตในภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ ส่วนนิสิตชายที่มีรายไ้ตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อเดือน มีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตหญิงทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบผู้ไม่ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่นและผู้เดินทางประจำวัน

สำหรับรายจ่ายของนิสิตนั้น ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่ต้องใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นค่าที่พักอาศัย ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าหนังสือ ค่ารถ และ อื่น ๆ เป็นจำนวนมากในแต่ละเดือน จากการคำนวณหารายจ่ายโดยเฉลี่ยของนิสิตกลุ่มนี้ พบว่าเท่ากับ 925 บาทต่อเดือน เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้ที่ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน กล่าวคือ นิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 960 บาท ผู้ที่ไม่ย้ายถิ่นมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 850 บาท และนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 940 บาท จะเห็นไ้ว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันไม่มากนัก ถึงแม้ว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นจะตองเสียค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายตนเองทั้งหมด เพราะนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีการประหยัดในการใช้จ่ายเป็นอย่างดี เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายของนิสิตโดยส่วนรวมแล้ว พบว่านิสิตกลุ่มนี้มีรายจ่ายประมาณเดือนละ 500 - 1,499 บาทมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.6, 73.6 และ 62.6 ของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางเป็นประจำวัน นิสิตที่มีรายจ่ายต่ำกว่าเดือนละ 500 บาทมีเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.2, 12.9 และ 18.0 โดยลำดับ และนิสิตที่มีรายจ่ายตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.3, 13.5 และ 19.4 โดยลำดับ เมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบตามสถานภาพการย้ายถิ่นของนิสิต ประเภทของนิสิตและเพศ พบว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งชายและหญิงมีรายจ่ายสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ (ตารางที่ 26)

### 3.5 ระดับการศึกษาของนิสิตก่อนเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย

เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับนิสิตเข้าศึกษาทั้งในภาคปกติและภาคสมทบโดยใช้เวลาในการศึกษาค้าง ๆ กัน กล่าวคือภาคปกติรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และนิสิตที่เข้าศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า ส่วนภาคสมทบนั้นรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี กวญ เหตุนี้จึงทำให้นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีระดับการศึกษาค้าง ๆ กันก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ข้อมูลในตารางที่ 27 แสดงให้เห็นว่านิสิตกลุ่มนี้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) และประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมมีอัตราส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 36.3 ของนิสิตทั้งหมด ซึ่งเป็นนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบ อันที่จริงลงไปคือ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น และผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.2 และ 14.0 โดยลำดับ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงร้อยละ 17.6 ส่วนที่เหลือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและเทียบเท่า เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน มีอัตราการกระจายความถี่ของระดับการศึกษาของนิสิตแตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 38.0 อันที่จริงลงมาคือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นร้อยละ 19.5 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงร้อยละ 18.5 นิสิตที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 16.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 7.8 สำหรับนิสิตผู้ย้ายถิ่น ปรากฏว่ามีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้นมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.4 ซึ่งเป็นนิสิต

ที่ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี อันคัมรองลงมาคือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมและประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมคิดเป็นร้อยละ 35.9 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 13.1 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระดับชั้นสูงสุดร้อยละ 14.1 ส่วนที่เหลือเป็น นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและเทียบเท่าอื่น ๆ ส่วนนิสิตยูเก็นทางประจำวันมี นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.9 ของนิสิตทั้งหมด อันคัมรองลงมาคือนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระดับชั้นสูงร้อยละ 23.9 นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาระดับชั้นต้นร้อยละ 19.4 นิสิตที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 13.2 ส่วนที่เหลือสำเร็จการศึกษารอื่น ๆ ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความประเทษของนิสิตและเพศ ปรากฏว่านิสิตภาคสมทบมีระดับการศึกษาสูงกว่านิสิตภาคปกติ ทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่นและนิสิตยูเก็นทางประจำวัน เพราะนิสิตในภาคสมทบริบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาแล้วและศึกษาตามหลักสูตร 2 ปี ส่วนนิสิตในภาคปกตินี้รับทั้งนิสิตที่ศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีและผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี จึงทำให้ระดับการศึกษาของ นิสิตก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยเฉลี่ยในภาคสมทบสูงกว่า นิสิตที่ศึกษาในภาคปกติทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ทั้งนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และ นิสิตยูเก็นทางประจำวัน

### 3.6 คะแนนที่นิสิตสอบไล่ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

จากตารางที่ 28 แสดงให้ทราบว่านิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างสอบไล่คะแนนในระดับต่าง ๆ กันเมื่อเรียนสำเร็จการศึกษาระดับชั้นสูงสุดก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในกรุงเทพมหานคร กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.00 - 2.49 มีอัตราส่วนสูงที่สุดร้อยละ 44.5 ของนิสิตทั้งหมด อันคัมรองลงมาคือนิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50 - 2.99



ร้อยละ 38.5 นิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.00 - 3.49 ร้อยละ 14.7 และมีนิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปมีเพียงร้อยละ 2.0 เมื่อคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยไล่เท่ากับ 2.60 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของนิสิตปรากฏว่า นิสิตที่ไม่ย้ายถิ่น นิสิตที่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมไล่เสียกัน กล่าวคือนิสิตที่ไม่ย้ายถิ่นสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยไล่เท่ากับ 2.62 นิสิตที่ย้ายถิ่นสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยไล่เท่ากับ 2.64 และนิสิตผู้เดินทางประจำวันสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยไล่เท่ากับ 2.53 เหตุที่นิสิตที่ย้ายถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยสูงกว่านิสิตที่ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน อาจจะเป็นเนื่องจากนิสิตที่ย้ายถิ่นเขามาศึกษาต่อมักจะเป็นนักเรียนที่เรียนดีกว่านักเรียนที่ยังคงอาศัยอยู่ในภูมิลำเนาเดิมของตน ส่วนนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ ที่มีสภานักเรียนนั้นก็มักจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งอื่น ซึ่งมีให้เลือกเป็นจำนวนมากในกรุงเทพมหานคร

### 3.7 คะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัย

เมื่อนิสิตได้เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฏว่า นิสิตกลุ่มนี้สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งจนถึงภาคเรียนสุดท้ายแตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00 - 2.49 มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.2 ของนิสิตทั้งหมด นิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.50 - 2.99 มีร้อยละ 37.5 นิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไปมีร้อยละ 9.7 และนิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 มีเพียงเล็กน้อยร้อยละ 3.7 ของนิสิตทั้งหมด เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นของนิสิต ปรากฏว่า นิสิตที่ไม่ย้ายถิ่น นิสิตที่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมระหว่าง 2.00 - 2.99 มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.4, 87.3 และ 80.4 โดยลำดับ และคิดเป็นร้อยละ 85.7 ของนิสิตทั้งหมด นิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.5, 8.8 และ 15.0 ของนิสิตที่ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้

นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน โดยลำดับ นิสิตที่สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 มีเพียงส่วนน้อยคิดเป็นร้อยละ 3.1, 3.9 และ 4.1 โดยลำดับ เมื่อคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยแล้ว พบว่านิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เกิดทางประจำวัน สอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมไล่เลี่ยกัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 นิสิตผู้ย้ายถิ่นสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 และนิสิตผู้เกิดทางประจำวันสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.57 แสดงให้เห็นว่านิสิตส่วนใหญ่มีสติปัญญาปานกลาง และพบว่าการย้ายถิ่นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนของนิสิต เพราะผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เกิดทางประจำวันสอบไล่คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่แตกต่างกันมากนัก (ตารางที่ 28)

### 3.8 บุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ภายใน

จากตารางที่ 29 ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดามีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 28.2 ของนิสิตทั้งหมด อันที่จริงลงมาคือพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 17.0 บิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้านให้อยู่ระหว่างที่ ๆ นอง ๆ ร้อยละ 16.8 อยู่หอพักร้อยละ 11.5 อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมหรือหย่าร้างกันร้อยละ 11.5 อาศัยอยู่บ้านเพื่อนหรือคนรู้จักร้อยละ 3.7 อาศัยอยู่ชั่วคราวร้อยละ 1.6 และอื่น ๆ เช่น อยู่กับคูครองเป็นคน ร้อยละ 9.7 เมื่อจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เกิดทางประจำวันอาศัยอยู่กับบุคคลที่แตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นพักอาศัยอยู่กับบิดามารดามีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.7 อันที่จริงลงมาคืออาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม หรือหย่าร้างกันร้อยละ 21.1 และอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 8.9 ส่วนนิสิตผู้ย้ายถิ่นบิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้านให้อยู่ระหว่างที่ ๆ นอง ๆ อัตราส่วนสูงที่สุดร้อยละ 25.0 อันที่จริงลงมาคืออาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 22.2 และอยู่หอพัก

ร้อยละ 20.0 และนิสิตผู้เดินทางประจำวันพักอาศัยอยู่กับบิดามารดามีอัตราส่วนสูงที่สุดถึงร้อยละ 39.4 อันที่จริงลงมาคืออาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 16.4 และอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรมหรือหย่าร้างกันร้อยละ 11.9 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นภาคปกติพักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดามีอัตราส่วนต่ำกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 48.2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 49.3) และนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นภาคปกติอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียวและอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องมีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นภาคสมทบ (ร้อยละ 21.9 เปรียบเทียบกับร้อยละ 20.2 และร้อยละ 9.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 8.8) สำหรับนิสิตผู้ย้ายถิ่นปรากฏว่านิสิตภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่บิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้านในหออยู่ระหว่างที่ ๆ นอง ๆ ต่ำกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 24.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 26.1) นิสิตภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องต่ำกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 20.8 เปรียบเทียบกับร้อยละ 23.9) และนิสิตผู้ย้ายถิ่นภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่อยู่หอพักสูงกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 25.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 13.8) ส่วนนิสิตผู้ซึ่งเดินทางประจำวันในภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาสูงกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 39.2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 39.6) และนิสิตผู้เดินทางประจำวันภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาแต่เพียงผู้เดียวต่ำกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 11.3 เปรียบเทียบกับร้อยละ 12.3) นิสิตผู้เดินทางประจำวันภาคปกติมีอัตราส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องสูงกว่านิสิตภาคสมทบ (ร้อยละ 20.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 13.5) เมื่อจำแนกตามเพศของนิสิต ปรากฏว่านิสิตชายและนิสิตหญิงอาศัยอยู่กับบุคคลต่าง ๆ กัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน นิสิตหญิงมีอัตราส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาสูงกว่านิสิตชาย (ร้อยละ 49.0 เปรียบเทียบกับร้อยละ 48.5 และร้อยละ 44.2 เปรียบเทียบกับร้อยละ 35.2) และนิสิตหญิงมีอัตราส่วนของผู้ที่พักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องสูงกว่านิสิตชาย (ร้อยละ 11.4 เปรียบเทียบกับร้อยละ 6.3 และร้อยละ 17.5 เปรียบเทียบกับ 15.5) ส่วนนิสิตผู้ย้ายถิ่นนั้นพบว่ามีความแตกต่างกันปรากฏว่านิสิตชายบิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้านในหออยู่อาศัยระหว่างพี่น้อง

มีอัตราส่วนสูงที่สุดร้อยละ 33.3 อันับรองลงมาคืออาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 19.0 และอยู่หอพักร้อยละ 14.1 ส่วนนิสิตหญิงอยู่หอพักมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 27.7 อันับรองลงมาคือพักอาศัยอยู่กับญาติพี่น้องร้อยละ 25.8 และพักอาศัยอยู่กับบิดามารดาเนื่องจากย้ายติดตามบิดามารดาเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 12.5 และพักอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียวควยเหตุผลดังกล่าวแลวร้อยละ 7.2 (ตารางที่ 30)

#### 4. สรุป

การศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นและคุณลักษณะของผู้นายถิ่นอาจสรุปได้ดังนี้ การศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตที่ตกเป็นตัวอย่างของการศึกษาในครั้งนี้ มีอัตราส่วนของนิสิตผู้นายถิ่นสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เงินทางประจำวันคิดเป็นร้อยละ 47.8, 29.0 และ 23.2 โคยลำดับ เมื่อพิจารณาตามเพศและประเภทของนิสิตก็ปรากฏแบบแผนในตัวเอง เกี่ยวกันว่านิสิตผู้นายถิ่นมีอัตราส่วนที่สูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เงินทางประจำวัน ทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบทั้งชายและหญิง

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับทิศทางของการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตผู้นายถิ่นส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในภาคกลางมีอัตราส่วนสูงกว่าภาคอื่น ๆ กล่าวคือมีนิสิตที่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลางมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.0 ของนิสิตผู้นายถิ่นทั้งหมด อันับรองคือนิสิตที่ย้ายถิ่นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือคิดเป็นร้อยละ 20.5, 19.1 และ 8.4 โคยลำดับ เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตและเพศ ก็ปรากฏแบบแผนในตัวเอง เกี่ยวกันว่านิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลางมีอัตราส่วนสูงที่สุดทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบทั้งชายและหญิง จึงอาจสรุปได้ว่านิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลางมากกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้เพราะภาคกลางเป็นภาคที่มีระยะทางไกลกรุงเทพมหานครมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานประการแรกคือ

"นิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นมาจากภาคกลางมากกว่าภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย"

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับความถี่ของการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตประมาณร้อยละ 67.6 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดมีการย้ายถิ่นเพียงครั้งเดียวคือการย้ายถิ่นตรงมายังกรุงเทพมหานคร เพื่อการศึกษาโดยไม่เคยย้ายถิ่นมาก่อน ร้อยละ 19.9 เป็นนิสิตที่มีการย้ายถิ่น 2 ครั้ง ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.6 เป็นนิสิตที่มีการย้ายถิ่นตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตก็ปรากฏแบบแผนเช่นเดียวกันนี้ สำหรับการกระจายความถี่ไม่แตกต่างกัน ทั้งนิสิตภาคปกคิและนิสิตภาคสมทบ ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง และพบว่าอัตราการกระจายความถี่เป็นปฏิภาคกับจำนวนครั้งของการย้ายถิ่น

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาที่นิสิตอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร พบว่านิสิตประมาณร้อยละ 64.4 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมดเพิ่งย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครภายในระยะเวลาอันน้อยกว่า 5 ปี คือนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาในระหว่างปี พ.ศ. 2516 - 2521 ส่วนที่เหลือเป็นนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีระยะเวลาอันกว่า 5 ปี คือนิสิตที่ย้ายเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครก่อน พ.ศ. 2516 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตและเพศก็พบแบบแผนเช่นเดียวกันว่า นิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครในระยะเวลาอันน้อยกว่า 5 ปี มีอัตราส่วนสูงที่สุดและนิสิตภาคสมทบย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีระยะเวลาอันกว่านิสิตภาคปกคิเล็กน้อย การกระจายของเพศชายและหญิงไม่แตกต่างกัน

เมื่อศึกษาถึงสาเหตุของการย้ายถิ่น ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่นเข้ามายังกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางการศึกษามีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตที่ย้ายเข้ามาเนื่องจากสาเหตุทางคานส่วนตัว กล่าวคือมีนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครเนื่องจากสาเหตุทางการศึกษาถึงร้อยละ 68.8 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด เนื่องจากต้องการความเจริญก้าวหน้าและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากกรุงเทพมหานคร และเพื่อการศึกษาที่สูงกว่าและดีกว่าในภูมิภาคอื่นเดิมของตน ส่วนที่เหลือเป็นนิสิตที่ย้ายถิ่นเข้ามาเนื่องจากสาเหตุทางคานส่วนตัว คือมีงานทำเป็นประจำอยู่ในกรุงเทพมหานคร

นคร มีบ้านญาติพี่น้องซึ่งสามารถพักอาศัยอยู่ได้ เป็นความประสงค์ของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นความพอใจส่วนตัวของนิสิตเอง และอื่น ๆ เช่นย้ายติดตามผู้ปกครองหรือบิดามารดาและผู้ครอง เป็นต้น เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิตและเพศ ก็ปรากฏแบบแผนนี้ทั้งนิสิตภาคปกติและภาคสมทบทั้งชายและหญิง เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับนิสิตผู้เดินทางประจำวัน เขาสูกรุง เทพมหานครพบว่านิสิตผู้เดินทางประจำวัน เดินทาง เขาสูกรุง เทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางการศึกษา มีอัตราส่วนสูงกว่า นิสิตผู้ย้ายถิ่น กล่าวคือมีนิสิตผู้เดินทางประจำวัน เขามา เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ ประมาณร้อยละ 79.9 ของนิสิตผู้เดินทางประจำวันทั้งหมด ผลการศึกษาทั้งกล่าวแล้วนี้ อาจสรุปได้ว่านิสิตส่วนใหญ่ย้ายถิ่น เขาสูกรุง เทพมหานคร เนื่องจากสาเหตุทางการศึกษาเป็นมูล เหตุสำคัญ โดยเฉพาะการบริการทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานประการที่สามคือ "บริการทางการศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญอันเป็น มูลเหตุของการย้ายถิ่น"

คุณลักษณะของผู้อยู่ย้ายถิ่น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะของนิสิตผู้ย้ายถิ่น กับนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีคุณลักษณะทั่วไปไม่แตกต่างจากนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันมากนักทั้งคุณลักษณะด้าน ประชากร เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือโดยทั่วไปแล้วคุณลักษณะของผู้อยู่ย้ายถิ่นจะอยู่ ระหว่างคุณลักษณะของผู้อยู่ไม่ย้ายถิ่นและผู้อยู่เดินทางประจำวัน

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านประชากร โดยทั่วไป ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีอัตราส่วนของเพศชายสูงกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 54.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 45.9) ส่วนนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีอัตราส่วนของนิสิตชาย สูงกว่านิสิตหญิง (ร้อยละ 49.1 เปรียบเทียบกับร้อยละ 50.9 และ ร้อยละ 55.6 เปรียบเทียบกับร้อยละ 44.4) เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันภาคปกติมีอัตราส่วนของนิสิตชายค่านานิสิตหญิง แต่ในภาคสมทบมีอัตราส่วนของนิสิตชายสูงกว่านิสิตหญิง ส่วนนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีอัตราส่วนของนิสิตชายสูงกว่านิสิตหญิงทั้งภาคปกติและภาคสมทบ นิสิตเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่

ระหว่าง 20 - 29 ปีมีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86.9 ของนิสิตทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 88.0 และ 90.0 ของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน โดยลำดับ เมื่อคำนวณหาอายุโดยเฉลี่ยของนิสิตกลุ่มนี้ปรากฏว่าเท่ากับ 23.7 ปี ทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีอายุโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 23.3, 23.8 และ 23.7 ปี โดยลำดับ การกระจายอายุของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันไม่แตกต่างกัน แต่นิสิตภาคสมทบมีอายุโดยเฉลี่ยสูงกว่านิสิตภาคปกติและนิสิตชายมีอายุโดยเฉลี่ยมากกว่านิสิตหญิง เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพสมรส ปรากฏว่าทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน มีนิสิตที่เป็นโสดมีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตที่สมรสแล้ว กล่าวคือมีนิสิตที่เป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 93.5, 91.0 และ 90.0 โดยลำดับ

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของนิสิต ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่มีรายได้และรายจ่ายใกล้เคียงกัน กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่มีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 930 บาท และมีรายจ่ายโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 925 บาท เมื่อพิจารณารายได้นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายได้ออกเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และต่ำกว่านิสิตผู้เดินทางประจำวันเล็กน้อย กล่าวคือนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 920 บาทเท่ากับนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 960 บาท นิสิตส่วนใหญ่ทั้งผู้ไม่ย้ายถิ่น ผู้ย้ายถิ่น และผู้เดินทางประจำวันมีรายไต่ระหว่าง 500-1,499 บาทนั้น มีอัตราส่วนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 59.1, 66.2 และ 67.9 โดยลำดับ และมีผู้ที่มีรายไต่ค่ากว่า 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.2, 29.3 และ 28.9 โดยลำดับ และมีนิสิตที่มีรายไต่สูงกว่า 1,500 บาท เพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับรายจ่ายของนิสิต ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน กล่าวคือนิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายออกเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 960 บาท นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นมีรายจ่ายออกเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 850 บาท และนิสิตผู้เดินทางประจำวันมีรายจ่ายออกเดือนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 940 บาท เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต

และเพศก็ปรากฏแบบแผนในทำนอง เกี่ยวกันว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีรายจ่ายสูงกว่านิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบทั้งสอง เพศ การกระจายรายจ่ายของนิสิตผู้ย้ายถิ่น ผู้ไม่ย้ายถิ่น และผู้เดินทางประจำวัน ไม่แตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตส่วนใหญ่มีรายจ่ายประมาณเดือนละ 500 - 1,499 บาท มีอัตราส่วนสูงที่สุด

เมื่อพิจารณาถึงระดับการศึกษา ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของนิสิต ปรากฏว่านิสิตส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยรับนิสิตที่มีการศึกษาระดับต่างกัน จากการศึกษาพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีอัตราส่วนสูงกว่านิสิตที่มีการศึกษากว่าระดับอนุปริญญา กล่าวคือนิสิตที่มีวุฒิปริญญาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 64.3, 57.5 และ 67.4 โดยลำดับ วุฒินิสิตสำเร็จมากที่สุดคือวุฒิปริญญาตรี โยคครูมัธยม อันที่จริงลงมาคือ ปริญญาตรี วิชาการศึกษาชั้นสูง ปริญญาตรี วิชาการศึกษาชั้นต้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่านิสิตภาคสมทบมีระดับการศึกษาโดยเฉลี่ยสูงกว่านิสิตภาคปกติทั้งนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน ทั้งนี้เพราะนิสิตภาคสมทบรับเฉพาะผู้ที่มิได้วุฒิปริญญาหรือเทียบเท่าแล้ว เพียงประเภทเดียวโดยศึกษาคามหลักสูตร 2 ปี เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับคะแนนที่นิสิตสอบได้ก่อนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันได้คะแนนโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 2.62, 2.64 และ 2.53 โดยลำดับ (คิดระบบคะแนนเฉลี่ยสะสม) เมื่อเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้ายที่นิสิตสอบได้ไม่แตกต่างกันด้วย กล่าวคือนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น นิสิตผู้ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน มีคะแนนเฉลี่ยสะสมโดยเฉลี่ยไล่เลี่ยกันคือ 2.52, 2.51 และ 2.57 โดยลำดับ

เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย ปรากฏว่ามีความแตกต่างกัน



กันเล็กน้อยระหว่างนิสิตผู้ย้ายถิ่น นิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวัน คือ นิสิตผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่บิคามารคาหรือผู้ปกครอง เขาหรือชื้อบานให้พักอาศัยระหว่างที่น้องมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของนิสิตผู้ย้ายถิ่นทั้งหมด อันที่ปรองลงมาคือนิสิตที่อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องและอยู่หอพัก คิดเป็นร้อยละ 22.2 และ 20.0 โดยลำดับ

เมื่อจำแนกตามประเภทของนิสิต ปรากฏว่านิสิตภาคปกติผู้ย้ายถิ่นมีอัตราส่วนของผู้ที่อยู่อาศัยที่หอพักมีอัตราส่วนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.1 ส่วนนิสิตภาคสมทบมีอัตราส่วนของนิสิตที่บิคามารคาหรือผู้ปกครอง เขาหรือชื้อบานให้พักอาศัยร่วมกับที่งานองๆสูงที่สุด

เมื่อพิจารณาตามเพศ ปรากฏว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นเพศชายบิคามารคา หรือผู้ปกครอง เขาหรือชื้อบานให้อยู่ระหว่างที่งานองๆมีอัตราส่วนสูงที่สุด ส่วนนิสิตผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงอยู่หอพักมีอัตราส่วนสูงที่สุด สำหรับนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันนั้น มีอัตราส่วนของนิสิตที่พักอาศัยอยู่กับบิคามารคาสูงที่สุดทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบทั้งชายและหญิง

จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของนิสิตผู้ย้ายถิ่น เปรียบเทียบกับนิสิตผู้ที่ไม่ย้ายถิ่น และนิสิตผู้เดินทางประจำวันจึงกล่าวข้างต้น อาจสรุปไควว่านิสิตผู้ย้ายถิ่นมีคุณลักษณะอยู่ระหว่างคุณลักษณะของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวันทั้งนิสิตภาคปกติและนิสิตภาคสมทบทั้งชายและหญิง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานประการที่สอง นั่นคือ "คุณลักษณะของนิสิตผู้ย้ายถิ่นจะอยู่ระหว่างคุณลักษณะของนิสิตผู้ไม่ย้ายถิ่นและนิสิตผู้เดินทางประจำวัน"

## ตารางที่ 15

อัตราส่วนร้อยละของสถานภาพการย้ายถิ่นของนิสิตจำแนกตาม ประเภทของนิสิตและเพศ

สถานภาพการย้ายถิ่น และ เพศ	ประเภทของนิสิต		
	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม
<u>ชาย</u>			
ผู้ไม่ย้ายถิ่น	28.2	26.3	27.2
ผู้ย้ายถิ่น	52.6	46.2	49.3
ผู้เดินทางประจำวัน	19.2	27.5	23.5
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(479)	(513)	(992)
<u>หญิง</u>			
ผู้ไม่ย้ายถิ่น	28.7	34.1	31.1
ผู้ย้ายถิ่น	50.9	40.0	46.1
ผู้เดินทางประจำวัน	20.4	25.9	22.8
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(499)	(402)	(901)
<u>รวมทั้งชายและหญิง</u>			
ผู้ไม่ย้ายถิ่น	28.4	40.7	29.0
ผู้ย้ายถิ่น	51.7	43.5	47.8
ผู้เดินทางประจำวัน	19.9	26.8	23.2
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(978)	(915)	(1,893)

ตารางที่ 16

อัตราส่วนร้อยละของภูมิลำเนาเดิมของนิสิตผู้ย้ายถิ่นจำแนกตามประเภทของนิสิต  
และ เพศ

ภูมิลำเนาเดิม และ เพศ	ประเภทของนิสิต		
	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม
<u>ชาย</u>			
ภาคกลาง	51.2	47.7	49.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	23.0	23.6	23.3
ภาคใต้	18.3	22.4	20.2
ภาคเหนือ	7.5	6.3	7.0
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(237)	(489)
<u>หญิง</u>			
ภาคกลาง	67.1	51.5	55.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	18.9	14.3	17.1
ภาคใต้	16.1	20.5	17.8
ภาคเหนือ	7.9	13.7	10.1
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(254)	(161)	(415)
<u>รวมชายและหญิง</u>			
ภาคกลาง	54.2	49.5	52.0
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20.9	19.8	20.5
ภาคใต้	17.2	21.7	19.1
ภาคเหนือ	7.7	9.3	8.4
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(506)	(398)	(904)

ตารางที่ 17

อัตราส่วนร้อยละของความถี่ของการย้ายถิ่นของนิสิตผู้ย้ายถิ่นจำแนกตาม  
ประเภทของนิสิตและเพศ

ความถี่ของการย้ายถิ่น และ เพศ	ประเภทของนิสิต		
	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม
<u>ชาย</u>			
1 ครั้ง	65.9	69.6	67.7
2 ครั้ง	22.2	19.4	20.9
3 ครั้ง	7.5	3.4	5.5
มากกว่า 3 ครั้ง	3.2	6.8	4.9
ไม่ตอบ	1.2	0.8	1.0
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(237)	(489)
<u>หญิง</u>			
1 ครั้ง	69.3	64.6	67.5
2 ครั้ง	18.5	19.3	18.8
3 ครั้ง	9.0	8.7	8.9
มากกว่า 3 ครั้ง	2.4	6.8	4.1
ไม่ตอบ	0.8	0.6	0.7
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(254)	(161)	(415)
<u>รวมชายและหญิง</u>			
1 ครั้ง	67.6	67.6	67.6
2 ครั้ง	20.3	19.3	19.9
3 ครั้ง	8.3	5.5	7.1
มากกว่า 3 ครั้ง	2.8	6.8	4.5
ไม่ตอบ	1.0	0.8	0.9
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(506)	(398)	(904)

ตารางที่ 18

อัตราส่วนร้อยละของระยะเวลาที่ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครของนิติ  
จำแนกตามประเภทของนิติ และ เพศ

ระยะเวลาที่เข้ามาอยู่ใน กรุงเทพมหานครและเทศ	ประเภทของนิติ		
	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม
<u>ชาย</u>			
1-5 ปี (2516-2521)	73.0	58.2	65.9
5 ปีขึ้นไป (ก่อน 2516)	27.0	41.4	33.9
ไม่ตอบ	-	0.4	0.2
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(237)	(489)
<u>หญิง</u>			
1-5 ปี (2516-2521)	67.3	55.3	62.7
5 ปีขึ้นไป (ก่อน 2516)	32.3	44.1	39.9
ไม่ตอบ	0.4	0.6	0.4
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(254)	(161)	(415)
<u>รวมชายและหญิง</u>			
1-5 ปี (2516-2521)	70.2	57.0	64.4
5 ปีขึ้นไป (ก่อน 2516)	29.6	42.5	35.3
ไม่ตอบ	0.2	0.5	0.3
รวม	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(506)	(398)	(904)

ตารางที่ 19

อัตราส่วนร้อยละของสาเหตุของการย้ายถิ่นของนิสิตผู้ย้ายถิ่น จำแนกตาม เพศ และ ประเภทของนิสิต

สาเหตุของการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<b>เหตุผลด้านการศึกษา</b>									
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต	31.8	33.5	32.6	33.3	35.4	34.2	32.5	34.2	33.3
ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ	17.1	19.7	18.4	16.0	26.1	20.1	16.6	22.2	19.1
เพราะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง	6.3	9.4	7.9	5.9	6.8	6.3	6.1	8.4	7.2
ภูมิสำเนาเดิมไม่มีมหาวิทยาลัย	7.1	8.6	7.9	7.2	4.4	6.0	7.2	6.9	7.1
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพฯ	2.0	2.8	2.4	1.3	2.5	1.8	1.7	2.7	2.1
<b>เหตุผลส่วนตัว</b>									
มีงานทำแล้วในกรุงเทพมหานคร	10.7	5.1	7.9	24.1	18.6	21.9	17.4	10.4	14.1
มีบ้านญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพมหานคร	6.7	6.7	6.7	6.3	5.0	5.8	6.5	6.0	6.3
เป็นความประสงค์ของบิดามารดา	5.6	8.2	7.0	1.7	0.6	1.2	3.7	5.3	4.4
เป็นความพอใจของนิสิตเอง	3.5	2.0	2.7	2.1	-	1.2	2.8	1.5	2.1
เรียนตามเพื่อนและญาติพี่น้อง	1.2	1.6	1.4	1.3	0.6	1.0	1.2	1.2	1.2
อื่นๆ	8.0	2.4	5.1	0.8	-	0.5	4.3	1.2	3.1
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(254)	(506)	(257)	(161)	(398)	(489)	(415)	(904)

ตารางที่ 20

อัตราส่วนร้อยละของสาเหตุของการเดินทางเข้ามาศึกษาในกรุงเทพมหานครของนิสิตผู้เดินทางประจำวัน จำแนกตามเพศ และ ประเภทของนิสิต

สาเหตุของการเดินทางเข้ามาศึกษา ในกรุงเทพมหานคร	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<b>เหตุผลด้านการศึกษา</b>									
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอนาคต	34.8	48.0	41.8	42.5	37.5	40.4	39.5	42.7	41.0
ต้องการความรู้และประสบการณ์ใหม่	28.3	17.7	22.7	14.9	22.2	18.0	20.1	20.0	20.0
ภูมิज्ञาเนาเดิมไม่มีมหาวิทยาลัย	11.9	8.9	10.3	11.4	9.7	10.6	11.6	9.2	10.5
เพราะเป็นสถาบันที่มิมีชื่อเสียง	10.9	1.0	5.7	8.5	4.9	6.9	9.4	2.9	6.4
สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพฯ	1.1	4.9	3.1	0.7	1.0	0.8	0.9	2.9	1.8
<b>เหตุผลส่วนตัว</b>									
มีงานทำอยู่แล้วในกรุงเทพมหานคร	-	3.9	2.0	14.2	10.7	12.7	8.6	7.3	8.0
เป็นความพอใจของนิสิตเอง	5.4	6.9	6.2	4.9	8.9	6.2	5.2	7.3	6.2
เรียนตามเพื่อนและญาติพี่น้อง	4.3	2.9	3.6	2.1	0.2	2.0	3.0	2.4	2.7
เป็นความประสงค์ของบิดามารดา	3.3	2.9	3.1	0.8	3.9	1.6	1.7	2.9	2.3
อื่นๆ	-	2.9	1.5	-	1.0	0.8	-	2.4	1.1
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	( 92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(253)	(206)	(439)

ตารางที่ 21

อัตราส่วนร้อยละของเพศของนิสิตจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นและประเภทของนิสิต

เพศและประเภทของนิสิต	สถานภาพการย้ายถิ่น			รวม
	ผู้ไม่เคยย้ายถิ่น	ผู้ย้ายถิ่น	ผู้เดินทางประจำวัน	
<u>ภาคปกติ</u>				
ชาย	48.6	49.8	47.4	49.0
หญิง	51.4	50.2	52.6	51.0
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(278)	(506)	(194)	(978)
<u>ภาคสมทบ</u>				
ชาย	49.6	59.5	57.6	56.1
หญิง	50.4	40.5	42.4	43.9
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(272)	(398)	(245)	(915)
<u>รวมทั้งหมก</u>				
ชาย	49.1	54.1	55.6	52.4
หญิง	50.9	45.9	44.4	47.6
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(550)	(904)	(439)	(1,893)





ตารางที่ 22

อัตราส่วนร้อยละของอายุของนิสิต จำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

อายุ และ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<u>ผู้ไม่ย้ายถิ่น</u>									
ต่ำกว่า 20 ปี	5.9	11.2	8.6	-	-	-	5.0	5.7	4.4
20-24 ปี	82.2	79.0	80.6	40.0	59.8	50.0	61.1	69.6	65.5
25-29 ปี	8.9	8.4	8.6	45.6	28.5	36.8	27.0	18.2	22.5
30 ปีขึ้นไป	3.0	1.4	2.2	14.8	11.7	13.2	8.9	6.4	7.6
รวม (จำนวน)	100.0 (135)	100.0 (143)	100.0 (278)	100.0 (135)	100.0 (157)	100.0 (272)	100.0 (270)	100.0 (280)	100.0 (550)
<u>ผู้ย้ายถิ่น</u>									
อายุเฉลี่ย (ปี)	22.6	22.3	22.4	25.6	24.2	24.9	24.0	23.3	23.3
ต่ำกว่า 20 ปี	7.5	12.9	10.3	-	-	-	3.9	8.0	5.8
20-24 ปี	77.0	76.9	76.9	36.3	49.1	41.5	57.3	66.0	61.3
25-29 ปี	12.7	6.3	9.5	43.0	39.1	41.5	27.4	19.0	23.5
30 ปีขึ้นไป	2.8	3.9	3.3	20.7	11.8	17.0	11.4	7.0	9.4
รวม (จำนวน)	100.0 (232)	100.0 (254)	100.0 (506)	100.0 (237)	100.0 (161)	100.0 (398)	100.0 (489)	100.0 (415)	100.0 (904)
อายุเฉลี่ย (ปี)	22.7	22.4	22.5	25.8	24.8	25.4	24.2	23.4	23.8

ตารางที่ 22 (ต่อ)

อัตราส่วนร้อยละของอายุของนิสิตจำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และ สถานภาพการย้ายถิ่น

อายุ และ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
<b>ผู้เกิดทางประจำวัน</b>										
ต่ำกว่า 20 ปี	7.6	14.7	11.3	-	-	-	3.0	7.3	5.0	
20-24 ปี	84.4	73.5	78.9	41.1	56.7	47.7	58.4	65.0	61.5	
25-29 ปี	6.5	10.8	8.8	49.6	36.5	44.1	32.6	23.8	28.5	
30 ปีขึ้นไป	1.1	1.0	1.0	9.2	6.8	8.2	6.0	3.9	5.0	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(233)	(206)	(439)	
รวมทั้งหมด	อายุเฉลี่ย (ปี)	22.8	22.1	22.5	25.2	24.4	24.9	24.1	23.4	23.7
ต่ำกว่า 20 ปี	7.1	12.8	10.0	-	-	-	3.4	7.1	5.2	
20-24 ปี	80.0	76.8	78.3	38.6	54.7	45.7	58.6	66.9	62.5	
25-29 ปี	10.4	7.8	9.1	45.4	34.8	40.8	28.5	19.9	24.4	
30 ปีขึ้นไป	2.5	2.6	2.6	16.0	10.5	13.5	9.5	6.1	7.9	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(479)	(499)	(978)	(513)	(402)	(915)	(992)	(901)	(1,893)	
รวมทั้งหมด	อายุเฉลี่ย (ปี)	22.7	22.5	22.4	25.5	24.4	25.1	24.1	23.4	23.7

อัตราส่วนร้อยละของสถานภาพสมรสของนิสิตจำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

สถานภาพสมรสและ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<b>ผู้ไม่ย้ายถิ่น</b>									
โสด	96.3	95.8	96.0	89.6	92.0	90.8	93.0	95.9	95.5
สมรส	3.7	4.2	4.0	10.4	8.0	9.2	7.0	6.1	6.5
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(135)	(143)	(278)	(135)	(137)	(272)	(270)	(280)	(550)
<b>ผู้ย้ายถิ่น</b>									
โสด	97.6	94.1	95.8	86.1	83.2	84.9	91.9	86.7	91.0
สมรส	2.4	5.9	4.2	13.9	16.8	15.1	8.1	11.3	9.0
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(254)	(506)	(237)	(161)	(398)	(489)	(415)	(904)
<b>ผู้เดินทางประจำวัน</b>									
โสด	95.6	97.0	96.4	86.5	86.5	86.5	91.1	91.8	90.9
สมรส	4.4	3.0	3.6	13.5	13.5	13.5	8.9	8.2	9.1
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(233)	(206)	(439)
<b>รวมทั้งหมด</b>									
โสด	96.9	95.2	96.0	87.1	87.1	87.1	92.0	91.2	91.7
สมรส	3.1	4.8	4.0	12.9	12.9	12.9	8.0	8.8	8.3
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(479)	(499)	(978)	(513)	(402)	(915)	(992)	(901)	(1,893)

## ตารางที่ 24

อัตราส่วนร้อยละของสถานภาพสมรสของนิสิตจำแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่นและวิทยาเขต

สถานภาพสมรส และวิทยาเขต	สถานภาพการย้ายถิ่น			รวม
	ผู้ไม่เคยย้ายถิ่น	ผู้ย้ายถิ่น	ผู้เดินทาง ประจำวัน	
<u>ประสานมิตร</u>				
โสด	94.1	94.5	93.9	94.3
สมรส	5.9	5.5	6.1	5.7
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(236)	(417)	(115)	(768)
<u>ปทุมวัน</u>				
โสด	94.5	93.0	93.4	93.8
สมรส	5.5	7.0	6.6	6.2
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(127)	(100)	(93)	(320)
<u>บางเขน</u>				
โสด	88.1	92.3	88.9	90.5
สมรส	11.9	7.6	11.1	9.5
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(84)	(208)	(117)	(409)
<u>พลศึกษา</u>				
โสด	89.1	83.7	87.7	86.4
สมรส	11.9	16.3	12.3	13.6
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(110)	(172)	(114)	(396)
<u>รวมทุกวิทยาเขต</u>				
โสด	93.5	91.0	90.9	91.7
สมรส	6.5	9.0	9.1	8.3
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(550)	(904)	(439)	(1,893)

ตารางที่ 25

อัตราส่วนร้อยละของรายไคขอเคื่อนของนิสิต จำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการขยายดิน

รายไคขอเคื่อน และ สถานภาพการขยายดิน	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
<u>ผู้ไม่ขยายดิน</u>										
ต่ำกว่า 500 บาท	43.7	44.0	43.9	20.8	27.7	24.2	32.2	36.0	34.2	
500-999 บาท	11.9	15.4	13.7	26.7	18.2	22.4	19.2	16.8	18.0	
1,000-1,499 บาท	37.0	35.0	36.0	44.4	48.2	46.4	40.8	41.4	41.1	
1,500 บาทขึ้นไป	7.4	5.6	6.4	8.1	5.1	6.6	7.8	5.4	6.5	
ไม่คณ	-	-	-	-	0.8	0.4	-	0.4	0.2	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(135)	(143)	(278)	(135)	(137)	(272)	(270)	(280)	(550)	
รายไคเฉลี่ย (บาท)	880	855	870	980	960	970	930	910	920	
<u>ผู้ขยายดิน</u>										
ต่ำกว่า 500 บาท	33.7	45.3	39.6	15.6	17.4	16.3	25.0	34.5	29.3	
500-999 บาท	21.7	25.2	23.5	20.3	28.6	23.6	21.0	26.5	23.6	
1,000-1,499 บาท	40.1	24.8	32.4	59.5	49.7	55.6	49.5	34.5	42.6	
1,500 บาทขึ้นไป	4.4	3.5	3.9	4.6	4.3	4.5	4.5	3.8	4.2	
ไม่คณ	-	1.2	0.6	-	-	-	-	0.7	0.3	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(252)	(254)	(506)	(237)	(161)	(398)	(489)	(415)	(904)	
รายไคเฉลี่ย (บาท)	900	785	840	845	985	950	970	815	920	

ตารางที่ 25 (ต่อ)

อัตราส่วนร้อยละของรายได้ต่อเดือนของนิสิต จำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

รายได้ต่อเดือน และ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<b>ผู้เดินทางประจำวัน</b>									
ต่ำกว่า 500 บาท	37.0	34.3	35.5	24.1	23.0	23.6	29.2	28.6	28.9
500-999 บาท	13.0	9.8	11.4	17.0	26.0	20.8	15.4	18.0	16.6
1,000-1,499 บาท	46.7	52.0	49.5	54.6	50.0	52.7	51.5	51.0	51.3
1,500 บาทขึ้นไป	3.3	3.9	3.6	4.3	1.0	2.9	3.9	2.4	3.2
ไม่ทวน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	( 92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(233)	(206)	(439)
รายได้เฉลี่ย (บาท)	915	950	935	995	950	975	965	950	960
<b>รวมทั้งหมู่</b>									
ต่ำกว่า 500 บาท	37.1	42.7	40.0	19.3	22.4	20.6	27.9	33.7	30.7
500-999 บาท	17.3	19.2	18.3	21.1	24.4	22.6	19.3	21.5	20.3
1,000-1,499 บาท	40.5	33.3	36.8	54.2	49.3	52.0	47.6	40.4	44.2
1,500 บาทขึ้นไป	5.0	4.2	4.6	5.5	3.7	4.7	5.2	4.0	4.6
ไม่ทวน	-	0.6	0.3	-	0.2	0.1	-	0.4	0.2
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(479)	(499)	(978)	(513)	(402)	(915)	(992)	(901)	(1,893)
รายได้เฉลี่ย (บาท)	895	840	870	1,015	970	990	955	990	925

ตารางที่ 26

อัตราส่วนร้อยละของรายจ่ายดอกเบี้ยของนิติ จำแนกตามเพศ ประเภทของนิติ และ สถานภาพการย้ายถิ่น

รายจ่ายดอกเบี้ย และ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
<b>ผู้ไม่ย้ายถิ่น</b>										
ต่ำกว่า 500 บาท	22.2	40.6	31.7	28.2	16.8	22.4	25.2	28.9	27.2	
500-999 บาท	47.4	33.6	40.2	40.0	55.5	47.8	43.7	44.3	44.0	
1,000-1,499 บาท	18.5	16.0	17.3	23.7	20.4	22.1	21.0	18.2	19.6	
1,500 บาทขึ้นไป	11.9	9.8	10.8	8.1	7.3	7.7	10.0	8.6	9.3	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(135)	(143)	(278)	(135)	(137)	(272)	(270)	(280)	(550)	
รายจ่ายเฉลี่ย(บาท)	875	800	840	860	865	860	865	835	850	
<b>ผู้ย้ายถิ่น</b>										
ต่ำกว่า 500 บาท	13.9	18.1	16.0	9.7	8.0	9.1	11.8	14.2	12.9	
500-999 บาท	42.1	50.0	46.0	40.9	50.3	44.7	41.5	50.1	45.5	
1,000-1,499 บาท	28.6	22.8	25.7	32.1	29.8	31.2	30.3	25.5	28.1	
1,500 บาทขึ้นไป	15.4	9.1	12.3	17.3	11.8	15.0	16.4	10.1	13.5	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(252)	(254)	(506)	(237)	(161)	(398)	(489)	(415)	(904)	
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท)	975	890	925	1,015	965	995	995	915	960	

ตารางที่ 26 (ต่อ)

อัตราส่วนร้อยละของรายจ่ายต่อเดือนของนิสิต จำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

รายจ่ายต่อเดือน และ สถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม			
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
<u>ผู้เดินทางประจำวัน</u>										
ต่ำกว่า 500 บาท	21.7	27.5	24.8	14.2	10.6	12.6	17.2	18.9	18.0	
500-999 บาท	39.2	39.2	40.2	51.1	43.3	47.8	47.2	41.3	44.4	
1,000-1,499 บาท	12.0	14.7	13.4	14.2	32.7	22.0	13.3	23.8	18.2	
1,500 บาทขึ้นไป	25.0	18.6	21.6	20.5	13.4	17.6	22.3	16.0	19.4	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(233)	(206)	(439)	
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท)	930	895	915	940	990	960	940	940	940	
<u>รวมทั้งหมด</u>										
ต่ำกว่า 500 บาท	17.7	26.5	22.2	15.8	11.7	14.0	16.7	19.9	18.2	
500-999 บาท	43.1	45.1	43.3	45.4	63.7	46.4	41.6	46.3	44.8	
1,000-1,499 บาท	22.6	19.2	20.8	25.0	27.3	26.0	23.7	22.9	23.4	
1,500 บาทขึ้นไป	16.3	11.2	13.7	15.8	10.7	13.6	16.0	10.9	13.6	
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
(จำนวน)	(479)	(499)	(978)	(513)	(402)	(915)	(992)	(901)	(1,893)	
รายจ่ายเฉลี่ย (บาท)	940	845	900	970	1,035	945	910	895	925	



ตารางที่ 27

อัตราส่วนร้อยละของระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

ระดับการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยและสถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<u>ผู้ไม่ย้ายถิ่น</u>									
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.8 เติม)	27.4	30.8	29.1	3.7	1.5	2.6	15.6	16.4	16.2
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น	21.5	21.7	21.6	17.0	16.1	16.5	19.3	19.0	19.5
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	13.3	14.7	14.0	27.4	18.2	22.8	20.4	16.4	18.5
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	29.6	29.4	29.5	37.1	51.1	44.1	33.3	40.0	38.0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	8.2	3.4	5.8	14.8	13.1	14.0	11.4	8.2	7.8
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(135)	(143)	(278)	(135)	(137)	(272)	(270)	(280)	(550)
<u>ผู้ย้ายถิ่น</u>									
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.8 เติม)	22.2	21.7	22.0	2.5	0.6	1.8	12.7	13.5	13.1
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น	33.0	44.1	38.5	20.3	14.3	17.8	26.8	22.5	24.4
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	9.5	6.7	8.1	20.7	23.0	21.6	14.9	13.0	14.1
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	31.3	22.8	27.1	45.1	50.3	47.2	38.0	33.5	35.9
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	4.0	4.7	4.3	11.4	11.8	11.6	7.6	7.5	7.5
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(252)	(254)	(506)	(237)	(161)	(398)	(489)	(415)	(904)

ตารางที่ 27 (ต่อ)

อัตราส่วนร้อยละของระดัการศึกษา ก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย จำแนกตามเพศ ประเภทของนิสิต และสถานภาพการย้ายถิ่น

ระดับการศึกษา ก่อนเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยและสถานภาพการย้ายถิ่น	ภาคปกติ			ภาคสมทบ			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
<u>ผู้เดินทางประจำวัน</u>									
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.8 เดิม)	25.0	30.4	27.8	1.4	2.9	2.0	10.7	16.5	13.2
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น	20.7	28.4	24.7	15.6	16.4	15.9	17.6	22.3	19.4
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	23.9	14.7	19.1	31.9	23.0	28.2	28.8	18.9	23.9
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	28.3	24.5	26.3	40.4	49.0	44.1	35.6	36.9	34.9
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	2.1	2.0	2.1	10.7	8.7	9.8	7.3	5.4	8.6
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	( 92)	(102)	(194)	(141)	(104)	(245)	(233)	(206)	(+39)
<u>รวมทั้งหมด</u>									
มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.8 เดิม)	24.0	26.3	25.2	2.6	1.5	2.1	12.9	15.2	14.0
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นต้น	27.1	34.3	30.8	18.5	15.4	17.1	22.7	25.9	24.2
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง	13.8	10.6	12.2	25.5	20.9	23.5	19.9	15.2	17.6
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม	30.5	25.0	27.6	41.3	51.0	45.6	36.0	36.6	36.3
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	4.8	3.8	4.3	12.1	11.2	11.7	8.5	7.1	7.9
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(479)	(499)	(978)	(513)	(402)	(915)	(992)	(901)	(1,893)

ตารางที่ 28

อัตราส่วนร้อยละของคะแนนที่นิสิตสอบได้ก่อนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และคะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้ายจําแนกตามสถานภาพการย้ายถิ่น

คะแนนที่สอบได้ก่อนเข้ามาศึกษาต่อ และคะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้าย	สถานภาพการย้ายถิ่น			รวม
	ผู้ไม่ย้ายถิ่น	ผู้ย้ายถิ่น	ผู้เดินทาง ประจำวัน	
<u>คะแนนที่สอบได้ก่อนเข้ามาศึกษาต่อ</u>				
ต่ำกว่า 2.00	-	-	-	-
2.00-2.49	44.0	43.4	57.3	44.5
2.50-2.99	38.7	35.0	35.8	38.5
3.00-3.49	15.4	19.4	4.9	14.7
3.50 ขึ้นไป	1.9	2.0	1.3	2.0
ไม่ตอบ	-	-	0.7	0.3
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(550)	(904)	(439)	(1,893)
คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.62	2.64	2.53	2.60
<u>คะแนนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้าย</u>				
ต่ำกว่า 2.00	3.1	3.9	4.1	3.7
2.00-2.49	50.5	49.7	42.1	48.2
2.50-2.99	36.9	37.6	38.3	37.5
3.00-3.49	8.5	8.1	13.9	9.6
3.50 ขึ้นไป	1.0	0.7	1.1	0.9
ไม่ตอบ	-	-	0.5	0.1
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(550)	(904)	(439)	(1,893)
คะแนนเฉลี่ยสะสม	2.52	2.51	2.57	2.53

ตารางที่ 29

อัตราส่วนร้อยละของบุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย จำแนกตามประเภทของนิสิต และ สถานภาพการย้ายถิ่น

บุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย	ผู้ไม่ย้ายถิ่น			ผู้ย้ายถิ่น			ผู้เดินทางประจำวัน			รวม		
	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม	ภาคปกติ	ภาคสมทบ	รวม
บิดาและมารดา	48.2	49.3	48.7	9.3	11.3	10.2	39.2	39.6	39.4	26.3	30.2	28.2
ญาติพี่น้อง	9.0	8.8	8.9	20.8	23.9	22.2	20.1	13.5	16.4	17.3	17.2	17.0
บิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้าน ให้อยู่ระหว่างที่อยู่นอกๆ	6.8	8.5	7.7	24.1	26.1	25.0	10.3	12.2	11.4	16.5	17.2	16.8
หอพัก	3.2	1.1	2.2	25.1	13.8	20.0	7.2	4.1	5.5	15.3	7.4	11.5
บิดาหรือมารดา บ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก	21.9	20.2	21.1	5.7	5.3	5.5	11.3	12.3	11.9	11.5	11.6	11.5
วัด	0.4	0.7	0.5	3.4	1.5	2.3	1.6	1.2	1.3	2.1	1.2	1.6
อื่นๆ	8.5	9.9	9.1	7.7	12.8	10.0	8.2	11.4	10.0	7.9	11.5	9.7
รวม	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(จำนวน)	(278)	(272)	(550)	(506)	(398)	(904)	(194)	(245)	(439)	(978)	(915)	(1,893)

ตารางที่ 30

อัตราส่วนร้อยละของบุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย จำแนกตาม เพศ และ สถานภาพการย้ายถิ่น

บุคคลที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย	ผู้ไม่ย้ายถิ่น			ผู้ย้ายถิ่น			ผู้เดินทางประจำวัน			รวม		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
	บิดาและมารดา	48.5	49.0	48.7	8.2	12.5	10.2	35.2	44.2	39.4	25.5	31.1
ญาติพี่น้อง	6.3	11.4	8.9	19.0	25.8	22.2	15.5	17.5	16.4	14.7	19.4	17.0
บิดามารดาเช่าหรือซื้อบ้านในหออยู่ ระหว่างที่อยู่น้องๆ	8.5	6.9	7.7	33.3	7.2	25.0	15.0	7.3	11.4	22.3	10.7	16.8
หอพัก	3.0	1.4	2.2	14.1	27.7	20.0	3.4	7.7	5.5	8.6	15.1	11.5
บิดาหรือมารดา บ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก	20.0	22.1	21.1	4.1	7.2	5.5	12.0	11.7	11.9	10.3	12.9	11.5
วัด	2.6	1.1	1.8	6.0	2.9	4.8	5.2	2.9	4.1	4.8	2.3	3.7
อื่นๆ	1.1	-	0.5	4.3	-	2.3	2.6	-	1.3	3.0	-	1.6
รวม	10.0	8.2	9.1	11.0	8.7	10.0	11.1	8.7	10.0	10.8	8.5	9.7
(จำนวน)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	(270)	(280)	(550)	(489)	(415)	(904)	(233)	(206)	(439)	(992)	(901)	(1,893)